

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๖๑๕๖๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรมนิทรรศน์วัตกรรม : เรียนรู้...รักษ์พงไพร (ออนไลน์) ภายใต้โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข่ายรวม ๑๓ หน่วยงาน มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบ Active Learning ในทุกกระบวนการ ผนวกเข้ากับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากแหล่งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงการนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียน และชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง เป็นไปตามพระราชโบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยมุ่งเน้นกระบวนการต่อยอดขยายผลสู่ห้องเรียนและชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนฐานความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ ผสานการนำระบบสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้บนฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศน์วัตกรรม : เรียนรู้...รักษ์พงไพร ตลอดเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง และเรียนรู้ เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงนำไปต่อยอดขยายผลตามความสนใจ รวมถึงนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทราบและเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศน์วัตกรรม : เรียนรู้...รักษ์พงไพร ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.rakpongprai.innoobec.com และ www.innoobec.com

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชาญนวัต)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๒